

Phiếu hướng dẫn cho điểm cho học sinh F

Nội dung Điểm số	Hiệu quả	Đầy đủ	Khá đầy đủ	Ít hoặc không đầy đủ
	10-9	8-7	6-4	3-0
Nội dung của nhật kí	Nhật kí của tôi viết về một sự kiện và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của tôi	Nhìn chung toàn bộ nhật kí của tôi viết về một sự kiện và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của tôi	Hầu hết toàn bộ nhật kí của tôi viết về một sự kiện và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của tôi, nhưng đôi khi tôi có lạc đề đôi chút	Nhật kí của tôi dường như viết về nhiều sự kiện khác nhau, không liên quan với nhau và không chỉ ra ảnh hưởng của nó đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của tôi
Tính sáng tạo	Tôi gây ngạc nhiên cho người đọc bằng những nét đặc trưng đặc biệt và thích hợp, những nét đặc trưng đó làm tăng thêm ý nghĩa và góp phần làm cho người đọc dễ hiểu và thích thú.	Tôi đưa vào một số nét đặc trưng đặc biệt nhằm làm tăng thêm ý nghĩa và sự thích thú của người đọc.	Tôi cố gắng đưa vào một số nét đặc trưng đặc biệt, nhưng có thể chúng không làm tăng thêm ý nghĩa.	Bài trình bày của tôi có thể dự đoán được.
Cách chọn từ	Tôi sử dụng những từ ngữ chỉ cảm xúc và gây chú ý làm cho bài viết dường như mang tính hiện thực hơn.	Tôi sử dụng những từ ngữ chỉ cảm xúc và gây chú ý ở những chỗ có thể	Tôi hay sử dụng những từ ngữ bình thường và có thể dự đoán được.	Tôi thường hay sử dụng những từ ngữ bình thường và có thể dự đoán được.
Các ví dụ và chi tiết	Tôi sử dụng những chi tiết thích hợp, sống động và các ví dụ trong bài viết nhằm chứng minh rằng tôi biết nhiều về cuộc sống của các nhà tư tưởng vĩ đại.	Tôi sử dụng những chi tiết thích hợp trong bài viết nhằm chứng minh rằng tôi biết về cuộc sống và thời đại của các nhà tư tưởng vĩ đại.	Một số phần trong bài viết quá chung chung và không có đủ chi tiết nhằm chứng minh rằng tôi biết khá khá về cuộc sống và thời đại của các nhà tư tưởng vĩ đại.	Tôi có rất ít chi tiết trong bài viết của mình và cung cấp ít hay không có chứng cứ rằng tôi biết về cuộc sống và thời đại của các nhà tư tưởng vĩ đại của tôi.

<p>Hành văn trôi chảy</p>	<p>Một số câu dài, một số câu vừa phải và một số câu ngắn. Tôi bắt đầu các câu văn của mình với những từ ngữ và cụm từ khác nhau vì vậy tất cả chúng không nghe giống nhau.</p>	<p>Tôi có một số sự đa dạng trong độ dài và cách bắt đầu câu.</p>	<p>Nhiều câu văn có cùng độ dài và một số bắt đầu với cùng một loại cụm từ hay từ ngữ</p>	<p>Câu văn của tôi hầu như có cùng độ dài và một số bắt đầu với cùng một loại cụm từ hay từ ngữ</p>
<p>Chính tả</p>	<p>Tôi cẩn thận kiểm tra lại bài viết của mình nhằm xem thử độ chính xác trong chính tả, viết hoa, ngữ pháp và chấm câu vì vậy tôi không có bất kì lỗi nào.</p>	<p>Tôi kiểm tra lại bài viết của mình nhằm xem thử độ chính xác trong chính tả, viết hoa, ngữ pháp và chấm câu vì vậy tôi không có bất kì lỗi nào mà có thể gây lúng túng cho người đọc.</p>	<p>Tôi kiểm tra lại bài viết của mình nhằm xem thử độ chính xác trong chính tả, viết hoa, ngữ pháp và chấm câu nhưng đôi khi tôi có những lỗi gây lúng túng cho người đọc.</p>	<p>Tôi không kiểm tra lại bài viết của mình nhằm xem thử độ chính xác trong chính tả, viết hoa, ngữ pháp và chấm câu và tôi có nhiều lỗi gây lúng túng cho người đọc.</p>